

Số: 31 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO

### Về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII

Thực hiện nội dung Báo cáo số 58/BC-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Cà Mau khoá VIII, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trả lời như sau:

**1. Câu hỏi:** *Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh, cử tri xã Tân Lộc Đông có đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư tuyến lộ cấp VI nối liền từ xã Tân Lộc Đông đến xã Phong Thạnh Tây B (Bạc Liêu), cầu Ngã Năm – Vàm Bướm và cầu bắc qua kênh Láng Trâm để người dân thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đến nay đã hơn 3 năm, cầu và đường nêu trên vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng ưu tiên phân bổ vốn đầu tư xây dựng cầu, đường nêu trên để đảm bảo thuận tiện trong việc đi lại của học sinh và nhân dân, góp phần thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế của xã.*

**Trả lời:** Việc đầu tư xây dựng tuyến đường cấp VI nối liền từ xã Tân Lộc Đông đến xã Phong Thạnh Tây B (Bạc Liêu), cầu Ngã Năm – Vàm Bướm và cầu bắc qua kênh Láng Trâm theo phản ánh của cử tri xã Tân Lộc Đông là cần thiết, nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn ngân sách nhà nước khó khăn, để tránh gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình cân đối ngân sách huyện, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sớm thực hiện đầu tư khi có điều kiện.

**2. Câu hỏi:** *Cử tri xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Công trình sửa chữa tuyến lộ từ Tắc Thủ đến Rạch Ráng, giải pháp thi công xây dựng lề đường chưa có sự thống nhất, một số đoạn xây dựng bằng bê tông, một số đoạn xây dựng bằng đất dễ gây sạt lở, hư hỏng tuyến lộ. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có giải pháp thi công phù hợp đảm bảo sử dụng lâu dài.*

**Trả lời:** Do nguồn vốn sự nghiệp kinh tế duy tu, sửa chữa hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, nên trong năm 2015, đối với tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc chỉ thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường một số đoạn bị hư hỏng, xuống cấp với quy mô bù đắp, láng nhựa mặt đường hiện hữu, phần lề đường được đắp đất đen. Riêng đoạn từ Km0+540 - Km2+600, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện thí điểm phần lề đường bằng lớp bê tông cốt thép đá 1x2 để hạn chế phần mép mặt đường bị hư hỏng. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi giải pháp công trình này, nếu phát huy hiệu quả sẽ triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

**3. Câu hỏi:** Cử tri xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời phản ánh: trường hợp bệnh nhân khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế được chuyển tuyến trên điều trị (đã có giấy chuyển viện), sau khi xuất viện tái khám theo quy định, bệnh viện buộc phải xin giấy chuyển viện lần nữa mới khám là không hợp lý, gây phiền hà và mất thời gian cho bệnh nhân. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, điều chỉnh quy định cho phù hợp.

**Trả lời:** Theo quy định về khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, giấy chuyển viện có thời hạn sử dụng 10 ngày kể từ ngày ký. Đồng thời, nếu người bệnh có thể BHYT mắc các bệnh hoặc nhóm bệnh như: lao, ung thư, phong, HIV/AIDS, đái tháo đường, tâm thần, suy tủy, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm gan mạn tính tiến triển,... thì thời hạn sử dụng Giấy chuyển tuyến đến 31/12 năm dương lịch. Ngoài những trường hợp trên thì bệnh nhân phải xin Giấy chuyển tuyến theo quy định.

Vì vậy, đề nghị cử tri xem lại nếu thuộc trường hợp không phải xin lại Giấy chuyển tuyến thì cung cấp tên cơ sở y tế đã đăng ký khám chữa bệnh để UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xử lý, chấn chỉnh đơn vị thực hiện không đúng quy định.

**4. Câu hỏi:** Cử tri xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến nay chưa được triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm triển khai thực hiện Quyết định này để người dân biết thực hiện.

**Trả lời:** Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ hàng hóa; cụ thể năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện với quy mô 2.200 ha lúa và 80 ha đậu xanh, với định mức nhà nước hỗ trợ 30% giống và 100% kinh phí triển khai, tập huấn và hội thảo nhân rộng. Năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và lập kế hoạch để tổ chức nhân rộng ở những nơi đảm bảo điều kiện.

**5. Câu hỏi:** Cử tri xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Khu vực áp Mũi Tràm B là nơi giáp biển, thường xuyên xảy ra giông, gió, lốc xoáy gây nguy hiểm cho người dân nơi đây. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng nhà tránh trú bão cho người dân áp Mũi Tràm B để khi bão đến có nơi trú ẩn an toàn.

**Trả lời:** Ngày 25/9/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2012-2015; trong đó, có danh mục xây dựng các nhà tránh trú bão cho cộng đồng dân cư sống ven biển, thiết lập các khu vực neo đậu tránh bão thuộc bờ biển Tây và biển Đông tỉnh Cà Mau, nhưng đến nay chưa tranh thủ được nguồn vốn của Trung ương đầu tư.

Đề chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để

đầu tư khu tránh trú bão cho người dân ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời nói riêng và cộng đồng dân cư ven biển nói chung.

**6. Câu hỏi:** *Cử tri xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương), để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, nội dung của Hiệp định, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai để người dân hiểu các nội dung của Hiệp định, nhằm chủ động trong việc hội nhập, phát triển kinh tế.*

**Trả lời:** Hiệp định TPP là thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia gồm: Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản đã kết thúc quá trình đàm phán vào tháng 10/2015. Sau quá trình phê duyệt kéo dài từ 18 đến 24 tháng, Hiệp định TPP sẽ bắt đầu có hiệu lực. TPP là Hiệp định tiếp cận thị trường toàn diện, bảo đảm sự dịch chuyển tự do ở mức độ cao hơn của hàng hóa, dịch vụ, vốn và công nghệ thông qua việc cam kết loại bỏ nhanh thuế xuất khẩu, nhập khẩu và rào cản phi thuế quan; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử; tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, qua đó đem lại lợi ích nhiều hơn cho sản xuất kinh doanh, người lao động cũng như người tiêu dùng. TPP mang lại nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra các thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế Cà Mau nói riêng.

Dự kiến trong năm 2016, tỉnh sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Hiệp định TPP đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có nội dung về phát hành các ấn phẩm để tuyên truyền về hội nhập quốc tế đến các tầng lớp nhân dân và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, báo viết, báo mạng... Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bà con cử tri được biết.

**7. Câu hỏi:** *Cử tri xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời phản ánh: đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn qua địa bàn xã hiện nay đang bị bỏ hoang, gây lãng phí. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết dự án còn thực hiện nữa hay không, để người dân biết chủ động trong sản xuất.*

**Trả lời:**

1. Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 61101000109 ngày 16/7/2010 và cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 61101000109 ngày 28/9/2012, do Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên - PV Gas, Chevron Southwest Vietnam Pipeline Co., Ltd - Chevron (Hoa Kỳ), Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. Moeco (Nhật Bản) và Pttep Southwest Vietnam Pipeline Company Limited - Pttep (Thái Lan) là các Nhà đầu tư thực hiện dự án; tiến độ thực hiện: giai đoạn thiết kế năm 2010, giai đoạn mua sắm thi công xây dựng năm 2013 và giai đoạn vận hành dự án bắt đầu năm 2014; tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai theo tiến độ đã đăng ký.

2. Qua trao đổi với Công ty điều hành đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, hiện nay đơn vị đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tuyến đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn về Kiên Giang và đang chờ xem xét; theo thông tin từ phía Công ty điều hành đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, sau khi được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc điều chỉnh nêu trên, Công ty sẽ có báo cáo cụ thể về dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đang thực hiện trên địa bàn tỉnh (dự kiến trong quý I năm 2016).

**8. Câu hỏi:** Cử tri xã Khánh Thuận, huyện U Minh phản ánh, người dân tại khu vực đất thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ quản lý, muốn thuê xáng cuộc cải tạo đất phải thông qua Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ thuê với giá cao, trong khi người dân tự thuê xáng vào cải tạo đất thì bị xử lý (giá thuê thấp hơn). Yêu cầu ngành chức năng có biện pháp tạo điều kiện cho người dân thuê xáng cải tạo đất giảm được chi phí.

**Trả lời:** Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Công ty), việc lựa chọn phương tiện và thỏa thuận giá cả thuê phương tiện xáng cuộc vào khuôn hồ đào kênh kê liếp trồng rừng, cải tạo đất nông nghiệp, do hộ dân tự quyết định, Công ty không can thiệp, áp đặt vấn đề này. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện U Minh nói riêng, Ủy ban nhân dân các huyện có quản lý rừng nói chung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cấu kết ngăn cản phương tiện cơ giới vào lâm phần thi công để độc quyền nâng giá dịch vụ, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hộ dân sống trên lâm phần và các chủ phương tiện cơ giới.

**9. Câu hỏi:** Cử tri huyện Đầm Dơi phản ánh: Hiện nay tác phong, cách ăn mặc, nói chuyện và văn hóa học đường của các em học sinh ngày càng xuống cấp trầm trọng, kiến nghị ngành chức năng có biện pháp hữu hiệu giáo dục học đường cho các em được tốt hơn.

**Trả lời:** Trước hết, UBND tỉnh chân thành cảm ơn ý kiến phản ánh của cử tri. Vấn đề văn hóa học đường cũng đã được báo chí phản ánh nhiều. Vì vậy, để tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh nói riêng cho thanh thiếu niên của tỉnh Cà Mau nói chung, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các ngành chức năng tích cực triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội tỉnh phát động; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Đồng thời, ngành Giáo dục cũng đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh qua các hoạt động như: sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường giáo dục cho các em học sinh để các em có những hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục đảm bảo

tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh và xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

**10. Câu hỏi:** *Cử tri thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi phản ánh: Cử tri quan ngại tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp, thiệt hại kinh tế ngày càng lớn và có tính chất tinh vi hơn, nguyên nhân tại sao thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng chưa hiệu quả? Cần có giải pháp quyết liệt hơn để hạn chế tối đa tình trạng này và củng cố niềm tin đối với nhân dân.*

**Trả lời:**

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Riêng năm 2015, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng với nhiều hình thức, như: Mở lớp tập huấn, hội thảo theo chuyên đề, lồng ghép vào các cuộc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, viết bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng... 105 cuộc với 7.650 lượt người tham dự, phát hành trên 5.000 tờ rơi, tờ gấp; phát sóng 250 giờ... So với cùng kỳ năm trước, số cuộc tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tăng 13 cuộc, 296 người, 1.000 tờ rơi, tờ gấp và 50 giờ phát sóng. Tiếp tục công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định, nhất là việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, định mức tiêu chuẩn công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định...

Nhìn chung, hiệu lực và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các cá nhân, tổ chức chấp hành khá tốt quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng vẫn còn xảy ra tại một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu do, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành chưa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; việc công khai, minh bạch trong các hoạt động có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trong quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, trong công tác cán bộ... ở một số nơi còn hạn chế; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; một số cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội chưa chặt chẽ; chưa huy động được sức mạnh to lớn của quần chúng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng;....

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng và chống lãng phí năm trong thời gian tới. Trong đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016-2017 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Đối với trường hợp vượt thẩm

quyền, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

**11. Câu hỏi:** *Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển kiến nghị: UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho nhân dân vay vốn đóng tàu khai thác thủy sản phù hợp theo từng vùng, từng loại phương tiện khai thác (các trường hợp không nằm trong đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản).*

**Trả lời:** Hiện nay, nguồn lợi thủy sản đang suy giảm, một số giống loài có giá trị kinh tế bị cạn kiệt do tình trạng khai thác quá mức, thiếu tính chọn lọc, nhất là trong vùng biển ven bờ. Vì vậy, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản nhằm khuyến khích loại hình khai thác xa bờ, hạn chế khai thác ven bờ nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu cho UBND tỉnh Cà Mau đóng mới 100 tàu có công suất từ 400 CV trở lên. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách các tàu đủ kiện để đóng mới 84 chiếc và còn lại chỉ tiêu 16 chiếc chưa phê duyệt. Ngoài ra, Nghị định nêu trên còn hỗ trợ cho việc nâng cấp tàu cá có công suất dưới 400 CV lên tàu có công suất từ 400 CV trở lên (số lượng không giới hạn), bà con cử tri có thể tìm hiểu để đóng mới và nâng cấp tàu cá. Tuy nhiên, trước nhu cầu của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67) nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ trợ cho người dân vay vốn đóng tàu khai thác thủy sản theo đúng quy định.

**12. Câu hỏi:** *Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phản ánh: Khi thực hiện Dự án vùng đất ngập nước ven biển nam Việt Nam tỉnh Cà Mau (CWPD), trong bước tổ chức điều tra di dời còn sót lại một số hộ dân trong diện phải di dời. Cử tri đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ, di dời tái định cư cho những hộ dân còn lại trong khu vực này, để người dân ổn định cuộc sống.*

**Trả lời:** Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, quá trình chuẩn bị thực hiện Dự án những vùng đất ngập nước ven biển nam Việt Nam tỉnh Cà Mau (CWPD) năm 1997, thống kê còn sót lại một số hộ dân trên toàn tuyến ven biển. Đến khi triển khai thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại có bổ sung 02 đợt vào năm 2002 và năm 2004, nhưng nay theo phản ánh của cử tri xã Đất Mũi vẫn còn sót 38 hộ. Tuy nhiên, dự án đã kết thúc từ năm 2010, nên việc kiến nghị được di dời theo khung chính sách của dự án không thể thực hiện được.

Việc thống kê, tổng hợp các hộ dân để di dời tái định cư không đầy đủ, phải bổ sung nhiều lần là trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Ngọc Hiển và các đơn vị có liên quan. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong các dự án khác.

Để giải quyết vấn đề nêu trên của cử tri phản ánh, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.

**13. Câu hỏi:** Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phản ánh: Người dân có thuê đất của Lâm ngư trường nay là Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để sản xuất và đã định cư trên 20 năm, hiện nay đã hết thời gian hợp đồng, người dân có nguyện vọng muốn tiếp tục thuê đất để phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống lâu dài. Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo cho người dân tiếp tục thuê đất tại khu vực này.

**Trả lời:** Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã lập phương án thuê, khoán bảo vệ rừng đối với 213 hộ, diện tích 960,7 ha, thuộc Phân khu phục hồi sinh thái. Khi phương án được duyệt, các hộ nêu trên được chuyển từ hình thức giao khoán quản lý bảo vệ rừng, sang hình thức được chủ rừng thuê, khoán hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

**14. Câu hỏi:** Cử tri xã Tân Hải phản ánh: Việc làm thủ tục hưởng Huân chương hiện nay rất khó khăn. Đối với đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 290 đã có đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định, nhưng khi đi làm thủ tục hưởng Huân chương, ngành chức năng đề nghị phải xác minh lại các thủ tục, gây phiền hà và mất nhiều thời gian (thủ tục tương tự như hưởng chế độ theo Quyết định số 290). Cử tri đề nghị khi làm thủ tục hưởng Huân chương nên bỏ các thủ tục có trong hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 290.

**Trả lời:** Hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg là do liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn. Còn thủ tục đề nghị chế độ hưởng Huân chương, Huy chương là do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn. Trong thành phần hồ sơ có thủ tục giống nhau là bản khai của đối tượng và Giấy xác nhận thành tích của nhân chứng công tác chung đơn vị. Đối với tỉnh Cà Mau, nếu đối tượng thực hiện thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương, Huy chương đã có giấy xác nhận thành tích và bản khai (phải thống nhất về thời gian, nội dung) thì vẫn sử dụng thủ tục của chế độ 290 cho việc đề nghị tặng thưởng Huân chương, Huy chương. Đề nghị bà con cử tri lưu ý trong việc khai lập hồ sơ, cần đảm bảo tính chính xác và thống nhất. Về đề nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng phản ánh, xin ý kiến hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về vấn đề này.

**15. Câu hỏi:** Cử tri xã Tân Hải, huyện Phú Tân phản ánh: Trước đây người dân có phương tiện thủy đã đăng ký theo quy định, hiện nay có quy định mới về đăng ký phương tiện thủy nội địa, người dân phải đăng ký lại phương tiện nhưng thu phí quá cao, gây khó khăn cho người dân, trường hợp không đăng ký lại theo quy định mới thì bị ngành chức năng xử phạt. Việc người dân đã đăng ký, nhưng do Nhà nước thay đổi văn bản quản lý buộc người dân phải bỏ ra số tiền lớn để đăng ký lại là không hợp lý. Đề nghị tỉnh xem xét có giải pháp phù hợp vấn đề này.

**Trả lời:** Việc thu phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 70.000 đồng/giấy được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, xét thấy trước đây người dân đã nộp phí đăng ký phương tiện thủy gia dụng 45.000 đồng/giấy theo quy định tại Quyết định số 06/2004/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận giảm phí đăng ký lại phương tiện từ 70.000 đồng/giấy xuống còn 25.000 đồng/giấy (đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy gia dụng theo Quyết định số 06/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau sang Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa). Mức phí đăng ký lại phương tiện 25.000 đồng/giấy là không lớn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mong Quý vị đại biểu HĐND, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, xin gửi đến Quý vị đại biểu HĐND, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh (VIC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (VIC);
- HĐND, UBND huyện, thành phố (VIC);
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CV các khối (VIC), PNN-NĐ;
- Lưu: VT. Tr 16/3.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hồng Quân**